

บาท/ดอลลาร์เช้านี้ เปิดที่ 30.56 บาท แนวโน้มแข็งค่า คาดกรอบ 30.50-30.65 บาท

* บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 30.56 บาท แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ 30.58 บาท แนวโน้มแข็งค่า คาดกรอบวันนี้ 30.50-30.65 บาท

* นางสาวรุ่ง สงวนเรือง ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจและกำกับดูแลглоบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กล่าวว่า วันนี้ค่าเงินบาทแข็งค่า เนื่องจากตลาดคลายความกังวลจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน (Trade war) นักลงทุนกลับมาเปิดรับความเสี่ยง (Risk on) เป็นบวกต่อสินทรัพย์เสี่ยงในตลาดเกิดใหม่ รวมถึงค่าเงินบาทของไทย

* หลังจากที่วานนี้ จีนแสดงการผูกมิตรเพิ่มเติมก่อนการเจรจาการค้ากับสหรัฐเดือนหน้าโดยการ ให้สิทธิยกเว้นผลิตภัณฑ์ 16 ประเภทของสหรัฐจากการเก็บภาษีลงโทษเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึง หางนมและปลาป่น ซึ่งใช้เป็นอาหารสัตว์ และน้ำมันหล่อลื่นบางชนิด

* ขณะที่ในวันนี้สหรัฐตกลงที่จะเลื่อนการขึ้นภาษีต่อสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่า 2.5 แสนล้านดอลลาร์ จากวันที่ 1 ต.ค. ไปเป็นวันที่ 15 ต.ค.

* ซึ่งคาดว่าเจ้าหน้าที่ด้านการค้าจีนจะพบกับเจ้าหน้าที่สหรัฐในช่วงกลางเดือนก.ย. ณ กรุงวอชิงตัน ก่อนการประชุมระดับรัฐมนตรีในช่วงต้นเดือนต.ค. ในวอชิงตัน ซึ่งประกอบด้วยนายหลิว เทอ รองนายกรัฐมนตรีจีน, นายโรเบิร์ต ไทท์ไฮเซอร์ ผู้แทนการค้าสหรัฐ และนายสตีเวน มนูชิน รัฐมนตรีคลังสหรัฐ

* อย่างไรก็ตามในวันนี้ ตลาดคาดการณ์ว่าธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Deposit Rate) ลง 0.10% สู่ระดับ -0.50% และคาดว่าจะมีการส่งสัญญาณการทำ QE รอบใหม่ โดยมองว่าหาก ECB ปรับลดอัตราดอกเบี้ย จะไม่ส่งผลต่อค่าเงินยูโรมากนักเนื่องจากตลาดรับรู้เกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ECB ไปมากแล้ว แต่หาก ECB ทำน้อยกว่าตลาดคาด เช่น ไม่มีการส่งสัญญาณ QE แบบหนักแน่น หรือยังมองเศรษฐกิจอยู่ ก็จะทำให้มีแรงซื้อคืนยูโรกลับเข้ามา

* ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 98.62 จากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ 98.64

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 1,446.30 ล้านบาท

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 561.54 ล้านบาท

* ธปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วานนี้เท่ากับ 30.621 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้ค่าเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้